



ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ  
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. ๒๕๖๑  
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกำหนดการรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๔  
กรกฎาคม ๒๕๖๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาคัดเลือก ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการสอบแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส  
และตรวจสอบได้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ขอแจ้งให้ผู้สมัครสอบแข่งขันหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  
ได้ทราบว่า เพื่อเป็นการป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการสอบคัดเลือกในครั้งนี จึงกำหนดนโยบาย  
และมาตรการป้องกันการทุจริต ดังนี้

๑. ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทุกระดับ ยึดเป็นนโยบายและให้ความสำคัญสูงสุด  
ในการดำเนินการสอบคัดเลือกในครั้งนี โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการ รวมทั้ง  
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด หากมีการฝ่าฝืนและก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ **จะต้องถูก  
ดำเนินการทางกฎหมาย และทางวินัย โดยไม่มีการละเว้น**

๒. ห้ามมิให้ผู้อำนวยความสะดวกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่  
การศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
รวมทั้งพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัด  
มหาสารคาม เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือกระทำการใด ๆ ที่มีเจตนาเป็นการกวดวิชา จัดทำเอกสาร จำหน่าย  
แจก หรือกระบวนกรอื่นใดที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เข้ารับการศึกษาคัดเลือก **โดยเด็ดขาด**

ในกรณีที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มีคำสั่งแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใด  
ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือในสถานศึกษา เป็นคณะกรรมการสอบแข่งขันในครั้งนี โดยไม่ทราบว่า  
บุคคลนั้น เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือกระทำการใด ๆ ที่มีเจตนาก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เข้ารับการศึกษา  
คัดเลือกเมื่อบุคคลนั้นรับทราบคำสั่งแล้วยังเพิกเฉย ไม่แจ้งต่อศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม จะถือว่าบุคคลนั้น  
มีเจตนาไม่บริสุทธิ์ และมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตในการร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน  
ในครั้งนี **จะต้องถูกดำเนินการทางวินัย โดยไม่มีการละเว้น**

๓. ให้ช่วยกันติดตามข่าวสาร สอดส่อง ดูแล สดับรับฟังการแอบอ้างว่าสามารถให้ความ  
ช่วยเหลือใด ๆ ในการสอบแข่งขัน รวมทั้งการแสวงหาหรือเรียกรับประโยชน์จากผู้สมัครเข้ารับการศึกษา  
หากพบพฤติกรรมดังกล่าว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม จะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้กระทำ  
การดังกล่าวทันที

/๔. ให้...

๔. ให้ผู้บริหารทุกระดับและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคน ที่ได้รับมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ ในการสอบแข่งขันครั้งนี้ ให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหลักเกณฑ์และวิธีการ สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด และตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานกำหนดอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา หากมีการฝ่าฝืนและเกิดความเสียหายต่อทางราชการจะถูกดำเนินการทางวินัยและตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยไม่มีการละเว้น

๕. การดำเนินการทุกขั้นตอนในการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในครั้งนี้ ได้มีการดำเนินการในรูปของ คณะกรรมการ และเป็นไปตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด

ในการดำเนินการสอบแข่งขันในครั้งนี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามได้ยึด หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักนิติธรรม ระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใส สามารถ ตรวจสอบได้ ดังนั้น หากมีกลุ่มบุคคล หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือท่านได้ โดยเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน หรือเรียกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการช่วยเหลือในการสอบคัดเลือก ในครั้งนี้ ขอให้ ท่านตรวจสอบแหล่งข้อมูล และแจ้งเบาะแสของกลุ่มคน หรือบุคคลที่มีพฤติกรรมดังกล่าว ให้แจ้งโดยตรงถึง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม หรือแจ้งทางหมายเลขโทรศัพท์ หมายเลข ๐๖๑ - ๔๑๓๒๕๖๐

อนึ่ง ผู้เข้ารับการสอบแข่งขันควรตระหนักถึงผลกระทบในอนาคตที่จะเกิดขึ้น หากมีการ กระทำการทุจริตในการสอบแข่งขัน นอกจากจะถูกปรับให้เป็นผู้สอบตกแล้ว ยังอาจส่งผลให้ผู้ทุจริตตกเป็น ผู้ขาดคุณสมบัติที่จะเข้ารับราชการ และจะต้องถูกดำเนินการทางกฎหมายด้วย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗/ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายครรชิต วรรณชา)

ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม